

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 11-17 กันยายน 2562

### ตามคาด! 'ข้าวเหนียว' ราคาปรับลงแล้ว

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปลัดคาราวานกระจายข้าวเหนียวลดค่าครองชีพทั่วไทย “โครงการลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภคข้าวเหนียว” โดยกำหนดผลิตข้าวเหนียวบรรจุถุงราคาพิเศษจำหน่ายให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผลิตเป็นข้าวสารเหนียว 10% บรรจุถุง คุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ ขนาด 2 กิโลกรัม ราคาถุงละ 70 บาท และขนาด 5 กิโลกรัม ราคาถุงละ 160 บาท ผ่านร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และโมเดิร์นเทรด เป้าหมายการผลิต 1,000-3,000 ตัน ล็อตแรก 2.6 แสนถุง ส่งขาย 59 จังหวัด

นายระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตติ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุง เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ราคาข้าวในตลาดปรับตัวลดลงมาแล้ว คาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะปรับลงอย่างต่อเนื่อง เพราะมีข้าวเปลือกบางพื้นที่เริ่มออกมาบ้างแล้ว ทางโรงสีเริ่มทยอยการเก็บข้าวเปลือกมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่สามารถที่จะเปิดเครื่องเดินการผลิตได้เพราะปริมาณยังไม่มากพอ เพราะการเดินเครื่องจักรต้องใช้ปริมาณข้าวเปลือกจำนวนมากพอสมควร

“หากกรมการค้าภายใน จะสั่งผลิตข้าวถุงเหนียวเพิ่มก็ทำได้ เพราะไม่ได้กระทบตลาดโดยรวมของตลาดที่เป็นอยู่ อย่างที่ทราบเป็นช่วงรอยต่อของข้าวออกมาใหม่ แล้วฤดูกาลใหม่หมดไปแล้ว หรือมีปริมาณเหลือน้อยมาก จึงทำให้ข้าวขาดแคลนอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ภาครัฐจะผลิตออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่บริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก เมื่อเทียบกับข้าวเหนียวสารบริโภคโดยตลาดทั่วไปแค่ 3-5%”

นายระพีพัชญ์ กล่าวว่า คาดการณ์ผลผลิตปีนี้น้ำท่วมโดยหลักจะท่วมจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดินทางไปจังหวัดขอนแก่น ภาพลึนธุ์ ร้อยเอ็ด ไม่ได้เสียหายเยอะมาก เพราะมองต้นข้าวสวยชูช่อไสว มองว่าน่าจะไม่ขาดแคลน ขณะที่ราคาข้าวเหนียวคาดว่าจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น ส่วนข้าวหอมมะลิ จะต้องมาประเมินในช่วงปลายเดือนตุลาคม ตอนนี้ยังไกลเกินไปที่จะคาดการณ์

อย่างไรก็ตามอยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรให้พิจารณาให้ดีว่าควรปลูกข้าวชนิดอะไร ไม่ใช่ปีนี้เห็นว่าราคาข้าวเหนียวดี อย่ายไปแห่กันปลูกมาก เกรงว่าราคาจะลง เพราะผู้บริโภครับประทานข้าวเหนียวไม่ใช่เป็นอาหารหลัก ถ้าไปปลูกกันเยอะปีหน้าราคาตกต่ำแน่นอน

ส่วนโครงการประกันรายได้ข้าวมองว่าเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกษตรกรมากกว่าถ้าเกิดความเสียหาย เช่น กรณีน้ำท่วม เป็นต้น หากมีการปลูกข้าวจริง แล้วได้ไปขึ้นทะเบียนไว้ แม้ว่าไร่นาจะเสียหายก็ได้รับเงินชดเชยจากภาครัฐสามารถช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรได้

อนึ่ง สมาคมโรงสีข้าวไทย รายงานสถานการณ์ราคาข้าวเปลือก ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 ราคาข้าวสารเหนียว กข.6 อยู่ที่ 3.9 หมื่นบาท- 4.1 หมื่นบาทต่อตัน เปรียบเทียบ วันที่ 2 กันยายน 2562 ราคาอยู่ที่ 4.1 หมื่นตัน - 4.35 หมื่นตัน ราคาปรับลดลงมา 2,000-2,500 บาทต่อตัน

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## ค้าข้าวโลกโค้งท้ายเด็ด ไทยเหนือ 8 เดือนอินเดียทิ้งห่าง

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้คาดการณ์สถานการณ์ข้าวโลก ปี 2562/2563 ณ เดือน มิถุนายน 2562 ผลผลิตข้าวโลกจะมีประมาณ 497.86 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561/2562 ที่ 0.15% จากผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตหลักลดลง ได้แก่ จีน ลดลง 2.49 ล้านตัน อินเดีย ลดลง 6.3 แสนตัน และสหรัฐฯ ลดลง 6 แสนตัน โดยเฉพาะรัฐบาลจีนได้เร่งการปรับโครงสร้างการเพาะปลูกใหม่ เพื่อปฏิรูปด้านอุปทาน โดยจะปรับลดปริมาณผลผลิตให้เหมาะสมและมีคุณภาพมากขึ้น

ขณะที่สหรัฐฯ คาดจะมีพื้นที่เพาะปลูกลดลง โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ เนื่องจากราคาข้าวในปีที่ผ่านมาปรับตัวลดลง เกษตรกรหันไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่นแทนมากขึ้น ขณะที่การบริโภคข้าวโลก ปี 2562/2563 คาดว่าจะมีประมาณ 494.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.93 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 1.01% จากปี 2561/2562 ที่มีประมาณ 489.57 ล้านตัน จากแนวโน้มการบริโภคในประเทศหลักยังคงเพิ่มขึ้น เช่น จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ และภูมิภาคแอฟริกา ส่วนการค้าข้าวโลกในปี 2562/2563 คาดจะมีประมาณ 46.92 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561/2562 ที่มี 46.30 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 6.2 แสนตันนั้น

ล่าสุดการส่งออกข้าวโลกปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค.62) อินเดียยังคงส่งออกข้าวได้เป็นอันดับ 1 ที่ประมาณ 7 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ ไทย 5.27 ล้านตัน เวียดนาม 4.05 ล้านตัน ปากีสถาน 2.44 ล้านตัน และสหรัฐฯ 1.86 ล้านตัน (จากปี 2561 อินเดียส่งออก 11.79 ล้านตัน ไทย 11.23 ล้านตัน เวียดนาม 6.59 ล้านตัน)

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สถานการณ์ส่งออกข้าวไทยเวลานี้ยังไม่ดี จากราคาสูงกว่าเพื่อนบ้าน ตัวอย่าง ข้าวขาว 5% ราคาข้าว (เอฟโอบี) ของไทย ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเฉลี่ยที่ 405-410 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ข้าวเวียดนามเฉลี่ยที่ 332-335 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน (ปรับลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่อยู่ที่ 350-355 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน) หรือราคาต่ำกว่าไทยกว่า 70 ดอลลาร์สหรัฐฯจากผลผลิตในประเทศดี ขณะที่การส่งออกข้าวของเวียดนามไปจีน (เคยส่งออกได้ปีละกว่า 2 ล้านตัน) ทำให้ได้ลดลงจากมีปัญหาด้านการเมือง ทำให้มีข้าวเวียดนามมาขายแข่งในตลาดอื่นมากขึ้น

ประกอบกับผลผลิตข้าวของอินเดีย จีนและเมียนมาปีนี้ โดยจีนยังมีสต็อกกว่า 148 ล้านตัน มากกว่าปกติ 70-80 ล้านตัน จึงได้ระบายข้าวเก่าในส่วนนี้ออกมาด้วย ทำให้ซัพพลายข้าวในตลาดโลกออกมาเยอะ ไทยเสียเปรียบเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งกว่าเพื่อนบ้าน 6-7% ทำให้ต้องขายข้าวราคาสูงขึ้น ซึ่งเป้าส่งออกข้าวปีนี้ 9 ล้านตัน ยอมรับว่าลำบาก จากเวลานี้ไทยส่งออกได้แล้วแค่กว่า 6 ล้านตัน เหลืออีก 3 เดือนจะถึงหรือไม่

“หากตลาดส่งออกไม่ดี จะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในประเทศ ความจริงรัฐต้องดูทั้งระบบ ไม่ใช่ดูแค่แค่ต้นน้ำ และราคาข้าวเปลือกเท่านั้น ซึ่งเราขอให้ช่วยดูแลการค้าให้มีความคล่องตัว เช่น ค่าเงิน ช่วยหาตลาด ช่วยเจรจาการค้าเพื่ออำนวยความสะดวก เป็นต้น”

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## 'จรินทร์' กดปุ่มจ่ายเงินชานาผู้ปลูกข้าว รับเงินส่วนต่างล็อตแรก 15 ต.ค.นี้

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการประชุมชี้แจงนโยบายและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาล ณ โรงเรียนจันทบุบเบกษานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้บริหาร กระทรวงพาณิชย์ และมีร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เข้าร่วมด้วย

โดยนายจรินทร์ เดินทางมาในนามของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ โดยมาพบกับพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ยโสธร สุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 (รอบที่1) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเป็นวงเงินงบประมาณ 21,495.74 ล้านบาท และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกัน รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ ภายในวงเงินงบประมาณดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ซึ่งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ ประกันรายได้ฯ มีมติเห็นชอบขั้นตอนและวิธีดำเนินโครงการฯแล้ว ในฤดูการผลิตนี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะสามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ในรอบที่ 1 นี้ได้แล้วตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป โดยชนิดข้าว ราคา และปริมาณประกันรายได้

นายจรินทร์ กล่าวว่า การกำหนดชนิดและราคา ประกันรายได้ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกข้าว ทั่วประเทศ โดยกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้ ณ ราคาความชื้นไม่เกิน 15% โดยชดเชยเป็นจำนวนตัน ในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน (คริวเรือนละ14ตัน) ,ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท/ตัน (คริวเรือนละ16ตัน) ,ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน (คริวเรือนละ 30 ตัน),ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน (คริวเรือนละ25ตัน) ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาท/ตัน (คริวเรือนละ16ตัน)

รายงานข่าว กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า กรณีที่เกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดจะ ได้สิทธิ์ไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้าวที่กำหนดไว้สูงสุด ทั้งนี้ ยกเว้นพันธุ์ข้าวที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 18 พันธุ์ เนื่องจากเป็นข้าวอายุสั้น ระยะเวลาดำเนินการ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 ต้องปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2562 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาได้รับสิทธิชดเชยให้เป็นไปตามวันเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรระบุในทะเบียนเกษตรกร โดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแล ฯ จะกำหนดและประกาศราคา เกณฑ์กลางอ้างอิงครั้งแรกในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 (สำหรับเกษตรกรได้รับสิทธิ ตั้งแต่เก็บเกี่ยวถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562) และครั้งต่อไปทุก ๆ 15 วัน จนถึงวัน สิ้นสุดการใช้สิทธิตามโครงการ คือ 31 ตุลาคมปี 2563

ขั้นตอนและวิธีการ เป็นระบบ ชัดเจน ตรวจสอบได้ แปลว่ารอบแรกนี้เงินส่วนต่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับครั้งแรกวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยกลุ่มเกษตรกรต้องมีการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยต้องแจ้งวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงระยะเวลาที่ เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย ใช้ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่รายประเทศของข้าวแต่ละชนิดของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการคำนวณปริมาณผลผลิตของเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิในการชดเชย คำนวณปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิเพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงินชดเชย โดยใช้ข้อมูลและหลักการทางสถิติอันเป็นที่ยอมรับโดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิดมาคูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้อง ชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณผลผลิตที่มติดคณะรัฐมนตรีกำหนด

โครงการนี้ได้บูรณาการหน่วยงานกำกับดูแลใกล้ชิดโปร่งใส เป็นธรรม ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดเพื่อคอยติดตาม กำกับดูแลการดำเนินโครงการประกันรายได้ฯ ให้

เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและป้องปรามเพื่อให้การค้าขายปกติ เกิดความเป็นธรรม ไม่มีการ เอารัดเอาเปรียบ เกษตรกร บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องอันได้แก่

1) กรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนด เกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทำหน้าที่พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การกำหนดเกณฑ์กลาง อ้างอิงของการประกันรายได้ 2) ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานหลักในการจ่ายเงินชดเชย และช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการ ให้เกษตรกรได้รับทราบ 3) กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดย คำนึงถึงความ สะดวกและประโยชน์ที่เกษตรกรพึงได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว

รวมทั้งร่วมกับกรมการค้าภายใน ธ.ก.ส. และจังหวัดแหล่งผลิต ในการชี้แจง เกี่ยวกับโครงการประกัน รายได้ฯ ในระดับพื้นที่ การจ่ายเงินแก่เกษตรกร ธ.ก.ส. จะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตามช่วงระยะเวลาที่ กำหนดภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบ โดยเกษตรกรไม่ต้องทำ สัญญากับ ธ.ก.ส.

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### **“พาณิชย์”ชี้บาทไทยแข็งค่ากว่าคู่แข่ง แต่ยังโชคดีสินค้าบางตัวส่งออกไปตลาดสำคัญได้เพิ่ม**

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ได้ทำการวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคู่ค้าที่สำคัญและของไทย พบว่า ค่าเงินบาทเฉลี่ยจากต้นปีจนถึง วันที่ 30 ส.ค.2562 อยู่ที่ 31.39 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่าขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน และแข็ง ค่ากว่าประเทศคู่แข่งและคู่ค้าที่สำคัญ ซึ่งส่วนมากค่าเงินอ่อนค่า เนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจและการเมือง ภายในประเทศ รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ อ่อนค่า 6.5% สหภาพยุโรป อ่อนค่า 6.3% อังกฤษ อ่อนค่า 6.2% จีน อ่อนค่า 5.3% อินเดีย อ่อนค่า 5.1% ไต้หวัน อ่อนค่า 4.0% มาเลเซีย อ่อนค่า 4.0% และเวียดนาม อ่อนค่า 2.1% เป็นต้น

ทั้งนี้ หากดูในด้านการส่งออก ไทยยังทำได้ดีกว่าประเทศที่ค่าเงินอ่อนค่า โดยในช่วง 7 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.) ไทยส่งออกลดลง 1.9% ส่วนเกาหลีใต้ ลด 8.9% อังกฤษ ลด 3.5% ไต้หวัน ลด 2.9% และมาเลเซีย ลด 4.8% ดังนั้น การแข็งค่าของค่าเงินบาทแม้ว่าจะทำให้รายได้ผู้ประกอบการลดลง แต่ในภาพรวมส่งผลกระทบต่อ การส่งออกยังอยู่ในวงที่จำกัด

สำหรับสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากแข็งค่าของค่าเงิน พบว่า แม้ว่าการ ส่งออกสินค้าเกษตรบางชนิดจะหดตัว แต่การส่งออกไปบางตลาดยังขยายตัวได้ดี เช่น การส่งออกข้าว 7 เดือน ลดลง 18.5% แต่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพิ่ม 13.9% มีสัดส่วน 13.8% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด การส่งออกผลิตภัณฑ์มัน สำปะหลัง ลด 6.9% แต่การส่งออกไปญี่ปุ่น เพิ่ม 3.2% มีสัดส่วน 10.6% การส่งออกข้าวโพด ลด 20.7% แต่การ ส่งออกไปเวียดนาม เพิ่ม 29.2% มีสัดส่วนร้อยละ 23.2

นอกจากนี้ การส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง เพิ่ม 2.3% โดยส่งออกไปสหรัฐฯ และญี่ปุ่น เพิ่ม 16.5% และ 10.4% ตามลำดับ รวมถึงการส่งออกผลไม้สด/แช่แข็ง ที่มีความนิยมสินค้าไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การส่งออกขยายตัว สูงถึง 44.9% สะท้อนการส่งออกสินค้าเกษตรยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการส่งออก เช่น ความต้องการสินค้า และ คุณภาพสินค้า เป็นต้น

ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าไลฟ์สไตล์หลายชนิดที่ขยายตัวได้ดี เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องรับวิทยุและส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ตู้เย็น และผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัว 15.3% , 13.3% , 12.6% , 3.3% และ 1.3% ตามลำดับ

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า ในช่วงที่เหลือของปี 2562 คาดว่า ค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มทรงตัวหรืออาจจะแข็งค่าเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะเคลื่อนไหวในช่วง 30.0-31.0 บาทต่อเหรียญสหรัฐ โดยปัจจัยหลักที่อาจจะทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ประกอบด้วยการดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติมของประเทศสำคัญของโลก อย่างสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป แนวทางการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ หรือ Brexit และความขัดแย้งการเมืองระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการต้องทำประกันความเสี่ยงค่าเงิน เพื่อรองรับผลกระทบจากการความผันผวนและค่าเงินที่อาจจะแข็งค่าเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2562

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

### **“จूरินทร์” ปล่อยคาราวานข้าวเหนียวถูกราคาถูกลง ล็อตแรก 2.6 แสนถุง กระจาย 59 จังหวัด**

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการปล่อยขบวนรถคาราวานข้าวเหนียวบรรจุถุง ตามโครงการลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภคข้าวเหนียว ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดส่งข้าวเหนียวบรรจุถุงเบื้องต้นปริมาณ 1,000 ตัน หรือจำนวน 2.6 แสนถุง เพื่อกระจายไปยังร้านธงฟ้า ราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ในจังหวัดต่างๆ รวม 59 จังหวัด จำนวน 1,493 ร้านค้า ยกเว้นภาคใต้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยถุงขนาด 2 กิโลกรัม (กก.) ราคา 70 บาท หรือ กก.ละ 35 บาท และถุงขนาด 5 กก. ราคา 160 บาท หรือ กก.ละ 32 บาท คาดว่าจะกระจายได้ครบภายใน 2 สัปดาห์นี้

“ที่กระทรวงพาณิชย์ต้องจัดทำข้าวเหนียวบรรจุถุงออกมาจำหน่าย เพราะที่ผ่านมา สถานการณ์ราคาข้าวเหนียวปรับตัวสูงขึ้นมาก เกิดจากภัยแล้ง ทำให้ปริมาณข้าวเหนียวออกสู่ตลาดลดลง เกษตรกรหันไปปลูกข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น และยังเป็นช่วงปลายฤดู ทำให้ราคาสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยราคาข้าวเปลือกเหนียวปีที่แล้วตันละ 9,549 บาท เพิ่มเป็นตันละ 17,920 บาท ข้าวสารจากตันละ 19,610 บาท เพิ่มเป็น 41,050 บาท ส่วนตลาดทั่วไป ที่ผู้บริโภคซื้อ เพิ่มจาก กก.ละ 23-24 บาทเป็น 44-45 บาท ทำให้ผู้บริโภคข้าวเหนียวเดือดร้อน จึงมอบให้กรมการค้าภายในทำข้าวเหนียวถุงออกมาบรรเทาความเดือดร้อนและลดรายจ่ายให้ผู้มีรายได้น้อย”

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่า ข้าวเหนียวถุงที่จำหน่าย เป็นข้าวเหนียว 10% มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด ไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพ โดยจะมีจำหน่ายที่ร้านธงฟ้าฯ และในห้างโมเดิร์นเทรด ซึ่งจะจำกัดให้ประชาชนซื้อถุงละ 5 กก. ไม่เกินคนละ 1 ถุง และถุง 2 กก. ไม่เกินคนละ 3 ถุง เพื่อป้องกันการกักตุน โดยการซื้อในร้านธงฟ้าฯ ไม่ต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ถ้าซื้อในห้างโมเดิร์นเทรด ต้องแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนซื้อ

นายจूरินทร์กล่าวว่า จะผลิตข้าวเหนียวถุงเพิ่มอีก โดยมีเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 3,000 ตัน ซึ่งล็อตแรกผลิตไปแล้ว 1,000 ตัน กำลังจะผลิตในส่วนที่เหลือ โดยขอแจ้งประชาชนว่าหากข้าวเหนียวถุงยังส่งไปได้ไม่ถึง ต้องขออภัย เพราะเป็นเรื่องกะทันหันพอสมควร แต่จะเร่งผลิตให้ได้โดยเร็ว เพราะการหาข้าวมาผลิตเพื่อจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด ไม่ง่าย เนื่องจากข้าวในท้องตลาดยังมีปริมาณน้อยอยู่

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

## เปิดใหม่! ไลน์เหตุฟิลิปปินส์ยกเลิกนำเข้าข้าว ตปท.-จีทูจี “พาณิชย์-ต่างประเทศ” เจ้าภาพเจรจา ไทยแฮปปี้!

รายงานจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า จากกรณี น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าฟิลิปปินส์ได้ยกเลิกการจำกัดปริมาณการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ และยกเลิกการซื้อแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) เนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหาข้าวขาดตลาด และมีราคาสูง โดยการยกเลิกโควตาจะนำไปสู่การซื้อขายข้าวอย่างเสรีในฟิลิปปินส์ ซึ่งจะเป็นโอกาสของผู้ส่งออกข้าวไทยไปขายฟิลิปปินส์ได้เพิ่มขึ้น

โดยวาระดังกล่าว ครม. รับทราบว่ รัฐบาลไทย ไม่จำเป็นต้องต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ ไปอีก 2 ปี คือ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ตามข้อ 1.1

เนื่องจากรัฐบาลฟิลิปปินส์แจ้งว่ ได้ออกกฎหมายการเปิดเสรีนำเข้าข้าว (Republic Act No. 11203) ยกเลิกการจำกัดปริมาณนำเข้าข้าว โดยให้ผู้นำเข้าเอกชนสามารถนำเข้าข้าวได้อย่างเสรี เป็นผลให้ NFA ซึ่งเป็นหน่วยงานนำเข้าข้าวของรัฐบาลฟิลิปปินส์จะไม่นำเข้าข้าวอีกต่อไป ทำให้ ฟิลิปปินส์ไม่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอการต่ออายุบันทึกความตกลงฯ ดังกล่าวได้

โดยเรื่องเดิมนี้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 กระทรวงพาณิชย์ได้มีหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอเรื่องการต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการต่ออายุบันทึกความตกลงฯ ไปอีก 2 ปี คือ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2563 และให้กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศต่อไป

“เพื่อให้รัฐบาลไทยสามารถเข้าร่วมประมูลขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ เนื่องจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ กำหนดให้ประเทศที่จะสามารถเข้าร่วมประมูลขายข้าวแบบ G to G กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้จะต้องจัดทำบันทึก ความตกลงฯ ดังกล่าวกับรัฐบาลฟิลิปปินส์แล้วเท่านั้น”

ต่อมากระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นในประเด็นการจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ว่าในการต่ออายุบันทึกความตกลงฯ ครั้งที่ผ่านมามีฝ่ายฟิลิปปินส์ มิได้มอบหนังสือมอบอำนาจเต็มของฝ่ายฟิลิปปินส์ และแจ้งในภายหลังว่ ในกรณีนี้ฟิลิปปินส์ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือมอบอำนาจเต็ม ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ควรหารือกับฝ่ายฟิลิปปินส์ว่ ในครั้งนี้มีความจำเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจเต็มหรือไม่ และหากทั้งสองฝ่ายยอมรับว่ไม่จำเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจเต็ม กระทรวงพาณิชย์จะต้องแจ้ง คณะรัฐมนตรีทราบด้วย

โดยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศได้มีบันทึกถึงสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา ขอความอนุเคราะห์สอบถามฝ่ายฟิลิปปินส์เกี่ยวกับความจำเป็นในการแสดงหนังสือมอบอำนาจเต็มสำหรับการต่ออายุบันทึกความตกลงฯ ดังกล่าว

และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา แจ้งว่ได้ประสานเป็นการภายใน กับหน่วยงาน National Food Authority (NFA) ซึ่งเป็นหน่วยงานนำเข้าข้าวของรัฐบาลฟิลิปปินส์ แล้วได้รับแจ้งว่ ขอให้ติดต่อสอบถามกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์โดยตรง เนื่องจากบันทึกความตกลงฯ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์

โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 กรมการค้าต่างประเทศ มีหนังสือถึงกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งข้อเท็จจริงตามข้อ 2.1 และขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศ สอบถามกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เกี่ยวกับความจำเป็นในการแสดงหนังสือมอบอำนาจเต็มสำหรับการต่ออายุบันทึกความตกลงฯ ดังกล่าว เพื่อดำเนินการต่ออายุบันทึกความตกลงฯ ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ของทั้งสองฝ่ายตามที่ฝ่ายฟิลิปปินส์เสนอต่อไป

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ได้มีหนังสือแจ้งว่า โดยที่กฎหมายการเปิดเสรีนำเข้าข้าว (Republic Act No. 11203) ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่ง NFA จะไม่นำนำเข้าข้าวอีกต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอการต่ออายุบันทึกความตกลงฯ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายดังกล่าวผู้ค้าเอกชนสามารถนำเข้าข้าวได้อย่างเสรี คาดว่าจะทำให้ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าว มากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ไทยจะสามารถขยายการส่งออกข้าวไปยังฟิลิปปินส์

กระทรวงพาณิชย์ ยังได้รายงาน ครม.ว่า ไทยมีความได้เปรียบจากการเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวหลัก และเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะเสียภาษีนำเข้าข้าวในอัตรา 35% เทียบกับคู่แข่งที่อยู่นอกอาเซียนต้องเสียภาษีนำเข้า 50% และถูกจำกัดการซื้อไว้ที่ 3.5 แสนตันเท่านั้น ในช่วงปี 2557-61 ไทยเข้าร่วมประมูลเพื่อขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ไทยชนะ 6 ครั้ง และไทยสามารถส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์ได้ 1.1 ล้านตัน มูลค่า 1.6 หมื่นล้านบาท เมื่อเปิดเสรีการซื้อขายข้าวของฟิลิปปินส์แล้วเป็นโอกาสดีที่ไทยจะส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์ได้มากขึ้น

มีรายงานว่า ในเร็ว ๆ นี้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ จะนำคณะผู้ส่งออกไทยเดินทางไปฟิลิปปินส์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ รวมถึงอาจจะพบปะกับหน่วยงานนำเข้าของฟิลิปปินส์ด้วย

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

### **วิกฤตน้ำท่วมอีสานเสียหาย 8 พันล้าน กระทบพื้นที่ศก.-เกษตร2ล้านไร่-4จังหวัดยังอ่วม**

กลุ่มหอการค้าภาคอีสานประเมินวิกฤตน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ-พื้นที่เกษตร ปรศุสัตว์ ประมงเสียหายหนักกว่า 8,000 ล้านบาท รวมพื้นที่อีสานตอนกลาง-ตอนล่าง-ตอนบนกว่า 2 ล้านไร่ ด้านผู้ว่าอุบลฯเผยน้ำท่วมหนักรอบ 20 ปี เบื้องต้นประเมินพื้นที่เกษตรเสียหาย 5 แสนไร่ คาดสูญกว่า 1 พันล้านบาท ขณะที่ร้อยเอ็ดพื้นที่เกษตรเสียหายเฉียด 8 แสนไร่ ยโสธรพื้นที่การเกษตรเสียหาย 1 แสนไร่ ปิดเส้นทางสัญจร กระทบอุตสาหกรรม 40-50 ล้านบาท ด้านอำนาจเจริญ พื้นที่การเกษตรเสียหาย 8 แสนไร่ เร่งระบายน้ำลงแม่น้ำมูล ส่วนร้อยเอ็ด กระทบ 16 อำเภอ เสียหายกว่า 7 แสนไร่ รอการระบายน้ำ

นายมงคล ต้นสุวรรณ เลขาธิการกลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมจากพายุโพดุลที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการประเมินผลกระทบพบว่า อยู่ในวงจำกัด บางพื้นที่ไม่ได้กระจายไปทั่วทั้งภาคอีสาน โดยผลกระทบส่วนใหญ่เกิดที่ภาคอีสานตอนกลางและตอนล่าง ส่วนภาคอีสานตอนบนได้รับผลกระทบเพียงบางส่วน รวมพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายทั้งหมดประมาณ 1,000,000 ไร่ ขณะเดียวกันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม เช่น ถนนถูกตัดขาด รวมถึงระบบไฟฟ้าบางแห่งเสาไฟฟ้าโค่นล้ม น้ำท่วมเข้าในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของหลายแห่ง โดยประเมินภาพรวมความเสียหายไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านบาท

นายสฤกษ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผย “ประชชาติธุรกิจ” ว่า สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่สุดในรอบ 20 ปี ส่งผลให้ จ.อุบลราชธานีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 23 อำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคการเกษตรและประมงได้รับผลกระทบหนัก ส่วนธุรกิจการค้าที่ได้รับผลกระทบ เช่น ธุรกิจซื้อขายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคชะลอตัว เพราะเส้นทางการคมนาคมสัญจรถูกน้ำท่วม ส่วนด้านอุตสาหกรรมยังไม่มีผลกระทบมากนัก รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าประมาณ 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ทางจังหวัดจะมีการตั้งงบประมาณจากภาครัฐที่อนุมัติมาเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาผลกระทบจากภัยแล้งกว่า 200 ล้านบาท ปรับมาใช้ดำเนินการแก้ปัญหาผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงนี้

สำหรับ 23 อำเภอที่ได้รับผลกระทบ รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 584,709 ไร่ แบ่งออกเป็นนาข้าว 498,911 ไร่, ไม้ผลไม้ยืนต้น 7,680 ไร่, มันสำปะหลัง 78,942 ไร่ มีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั้งหมดรวม 15 อำเภอ 117 ตำบล 1,024 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 33,606ครัวเรือน 132,920 คน

“ที่มีผลกระทบแน่นอนคือด้านการเกษตรและประมง ในภาคเกษตรหากน้ำลดและพื้นที่พื้นตัวเร็วว่าจะกระทบเพียง 1 ใน 4 ของพื้นที่ ส่วนการประมงคาดว่าจะเสียหายกว่า 1,700 ไร่ แต่ต้องรอประเมินภาพรวมความเสียหายทั้งหมดให้แน่ชัดอีกครั้ง ส่วนภาคปศุสัตว์มีการอพยพสัตว์เศรษฐกิจที่มีปัญหาออกมาแล้ว อย่างไรก็ตาม วันนี้ (12 ก.ย. 62) ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงลดลงประมาณ 15 เซนติเมตร จะทำให้ระบายลงแม่น้ำได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องมีการเร่งผลักดันน้ำให้อำเภอโขงเจียม” นายสฤกษ์ดังกล่าว

ด้านนายวรนิม วงศ์สุวรรณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตร 80% ประมาณ 800,000 ไร่ ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นโรงสีซึ่งมีทั้งหมด 10 โรง น้ำท่วม 2 โรง แต่เนื่องจากยังไม่เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวจึงส่งผลกระทบไม่มากนัก

นายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า ปีนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่อนข้างหนัก และมีปัญหาน้ำท่วมขัง ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทำให้เศรษฐกิจซบเซาลำบาก เพราะประชาชนไม่ออกมาจับจ่ายซื้อของ นอกจากนี้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ถ้าหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่ม คาดการณ์ว่าภายใน 2-3 สัปดาห์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ เนื่องจากน้ำส่วนหนึ่งยังสามารถระบายน้ำลงแม่น้ำมูลได้ ทำให้บางพื้นที่มีปริมาณน้ำเริ่มลดน้อยลง

นายสุมาลัย ศรีพานิช ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นปัจจุบันส่งผลให้ จ.ร้อยเอ็ดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 16 อำเภอ รวม 789,498 ไร่ แบ่งออกเป็น นาข้าว 755,998 ไร่, พืชสวน 2,250 ไร่, พืชไร่ 4,750 ไร่ ขณะเดียวกันยังมีน้ำท่วมขังอยู่ 24 แห่ง ซึ่งปริมาณน้ำในเขื่อนร้อยเอ็ด ส่วนสถานการณ์ในลำน้ำชียังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้มีการแจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชีอพยพสิ่งของและสัตว์ไปยังพื้นที่ปลอดภัย

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัจจุบันประชาชนได้รับความเดือดร้อน 176,763 ครัวเรือน ส่วนเรื่องพื้นที่ตอนบนที่ติดกับจังหวัดมหาสารคามอยู่ระหว่างการปิดเขื่อนไม่ให้มีการระบายน้ำออกมา เพราะในจังหวัดมีปริมาณน้ำลดลงเพียง 2 เซนติเมตร เนื่องจากต้องมีการผลักดันน้ำผ่านไปยังจังหวัดยโสธรกับจังหวัดอุบลราชธานี ต้องรอให้ปริมาณน้ำในส่วนของจังหวัดอุบลฯลดลงก่อน ซึ่งคาดว่า จ.อุบลฯวันนี้ (12 ก.ย. 62) ปริมาณน้ำจะมากที่สุดถึง 3.5 เมตร อย่างไรก็ตามหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าภายใน 15 วันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ



นายเสถียรพงศ์ ภูคำ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า เนื่องจากเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าปิดการจราจร รวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ต้องหยุดให้บริการประมาณ 2 สัปดาห์ รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 40-50 ล้านบาท

ด้านนายสุธา บรรตานิิก ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรมากกว่า 100,000 ไร่ มีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 10,000 ครอบครัว คิดเป็นจำนวนประชากรที่เดือดร้อนกว่า 20,000-30,000 คน ขณะเดียวกันเหตุการณ์น้ำท่วมกลับทำให้ร้านค้าที่ขายเครื่องอุปโภค-บริโภคขายดีขึ้น ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในจังหวัดเป็นเงินจำนวนมาก ส่วนเส้นทางในการสัญจร ขณะนี้ถนนสายยโสธร-ร้อยเอ็ด รถเล็กสามารถสัญจรได้ตามปกติ ส่วนสาย ยโสธร-อุบลราชธานียังปิดการจราจร มีระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางเขื่อนยโสธรได้มีการเปิดประตูเขื่อนทั้งหมด 8 บาน เพื่อเร่งการระบายน้ำ ซึ่งในขณะนี้ในเขตเทศบาลอำเภอเมือง ชุมชนที่ติดกับแม่น้ำชี ปริมาณน้ำลดลง คาดการณ์ว่าใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ถึงจะกลับสู่สภาวะปกติ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

xx

## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 12 ปี ท่ามกลางภาวะการค้าที่ซบเซาเนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลงโดยเฉพาะตลาดหลัก เช่น ฟิลิปปินส์และจีน โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 325 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 325-330 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับราคาที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2007 หรือเกือบ 12 ปีที่ผ่านมา โดยราคาในปัจจุบันได้ปรับตัวลงประมาณ 13% นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

วงการค้ารายงานว่า ในช่วงนี้ยังไม่มีคำสั่งซื้อใหม่ๆ จากตลาดหลักเข้ามา ขณะที่ความต้องการข้าวจากตลาดฟิลิปปินส์มีแนวโน้มลดลง เพราะใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวในช่วงปลายเดือนนี้ ซึ่งวงการค้าคาดว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์จะออกมาตรการเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในประเทศ จึงทำให้ไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามา อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ผู้ส่งออกยังคงมีสัญญาส่งมอบข้าวที่ค้างอยู่และเตรียมการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City ในช่วงวันที่ 1-15 กันยายนนี้ ประมาณ 82,450 ตัน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศในแถบแอฟริกาและฟิลิปปินส์

สำหรับการส่งออกข้าวในกันยายนนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1-14 กันยายนที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวแล้วประมาณ 265,400 ตัน โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวขาว 5% จำนวนประมาณ 68,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

## เมียนมา

กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) รายงานว่า ในช่วง 11 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2018-31 สิงหาคม 2019) ของปีงบประมาณปัจจุบัน 2018/19 (ตุลาคม 2018-กันยายน 2019) เมียนมาส่งออกข้าว (ข้าวสารและข้าวหัก) ไปแล้วประมาณ 2.164 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 653.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 27% และมูลค่าลดลงประมาณ 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออกประมาณ 2.954 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.004 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทั้งนี้ เมียนมาส่งออกข้าวสารไปแล้วประมาณ 1.7 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 530 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 31% มูลค่าลดลง 38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่ส่งออกประมาณ 2.47 ล้านตัน มูลค่า 855 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนการส่งออกข้าวหักมีประมาณ 460,000 ตัน มูลค่าประมาณ 123 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลงประมาณ 3.6% และมูลค่าส่งออกลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ตลาดหลักของเมียนมาคือสหภาพยุโรป และประเทศในแถบแอฟริกา ขณะที่การส่งออกทางแนวชายแดนจะส่งไปยังประเทศจีนมากที่สุด

ในปีงบประมาณ 2017/18 เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ 3.6 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 50 ปี ที่มา *Oryza.com*

### **ฟิลิปปินส์**

รัฐบาลฟิลิปปินส์เตรียมจะจำหน่ายข้าวสารที่นำเข้าโดยองค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ก่อนหน้านี้ ซึ่งในปัจจุบันยังถูกเก็บรักษาไว้ในคลังของ NFA โดยอาจจะจำหน่ายในราคาที่ถูกลงเพื่อนำเงินเข้ากองทุนสำหรับใช้ในโครงการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในประเทศ หลังจากที่ราคาข้าวเปลือกในประเทศได้ปรับตัวลดลงมากจนสร้างความเดือนร้อนให้แก่เกษตรกร

ทั้งนี้ NFA จะจำหน่ายข้าวจำนวนประมาณ 3.6 ล้านถุง (ถุงละ 50 กิโลกรัม) หรือประมาณ 180,000 ตัน ซึ่งเป็นข้าวนำเข้าจากต่างประเทศ โดยจะขายในราคา 27 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 518 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 ตุลาคมศกนี้ ซึ่งคาดว่าจะได้เงินประมาณ 4.86 พันล้านเปโซ หรือประมาณ 93 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย NFA จะใช้เงินดังกล่าวเป็นกองทุนสำหรับรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร โดยจะเพิ่มราคาซื้อเป็น 19 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 364 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับปัจจุบันที่รับซื้อที่ 17 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 326 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 5 ของเดือนสิงหาคม 2562 ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารปรับตัวลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 16.68 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 321.51 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 17.45 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 333.91 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 27.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 38.77 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 747.31 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 38.92 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 744.74 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 14.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.39 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 817.08 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดจากระดับ 42.48 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 816.86 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 34.59 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 667.74 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดจากระดับ 34.89 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 667.62 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ที่แล้ว และลดลงประมาณ 18.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 37.99 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 732.72 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดจากระดับ 38.22 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 730.58 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 12.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com*

## **จีน**

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ สามารถขายข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาลปี 2017-2018 ได้ประมาณ 6,289 ตัน จากที่นำข้าวเก่าในสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลประมาณ 403,141 ตัน (คิดเป็น 1.56% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) โดยราคาเฉลี่ยที่ 2,640 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 370 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

## **ญี่ปุ่น**

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 54,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวขาวเมล็ดยาว (Long grain milled rice) จากสหรัฐฯจำนวนรวม 26,000 ตัน แบ่งเป็น 2 ล็อตๆละ 13,000 ตัน กำหนดกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2562 และข้าวขาวเมล็ดยาว (Long grain milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวนรวม 28,000 ตัน โดยแบ่งเป็น 4 ล็อตๆละ 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2562 และระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน- 10 ธันวาคม 2562

สำหรับผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 9,376 ตัน ประกอบด้วยข้าวขาวเมล็ดยาว (Long grain milled rice) จากไทยจำนวนรวม 7,200 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม-25 กันยายน 2562 และข้าวเหนียวเมล็ดยาวจากไทย (Long grain sticky rice) 2,176 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 9 ราย โดยญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวไทยจำนวนรวม 9,376 ตัน มีราคาเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) อยู่ที่ 62,849 เยนต่อตัน หรือประมาณ 581 เหรียญสหรัฐต่อตัน และถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีเฉลี่ยอยู่ที่ 67,877 เยนต่อตัน หรือประมาณ 627 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

## อินเดีย

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางภาวะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบแอฟริกาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประกอบกับค่าเงินรูปีมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น โดยขั้วหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 370-376 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้น 1-2 เหรียญสหรัฐฯ จากระดับ 369-374 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ในขณะที่อุปทานข้าวเปลือกในประเทศมีปริมาณจำกัดทำให้ราคาข้าวค่อนข้างทรงตัวจึงทำให้ผู้ส่งออกต้องปรับราคาขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่สัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีปรับตัวแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์จากก่อนหน้านี้ที่อ่อนค่าลงไปจนแตะระดับ 72.4 รูปีต่อเหรียญสหรัฐฯ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ 6 ปี

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกพืชในฤดู Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม 2019) ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา มีประมาณ 233.75 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 238.6 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนื่องจากฤดูฝนปีนี้มาล่าช้ากว่ากำหนดมากกว่า 1 สัปดาห์ ขณะที่การเพาะปลูกธัญพืชในฤดูการผลิตหลัก (summer-sown crops) ในขณะนี้ มีประมาณ 654 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับ 657 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยเกษตรกรได้ลงมือเพาะปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง อ้อย ถั่วลิสง และอื่นๆ มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากที่เริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ของประเทศ

กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 ประเทศอินเดียมีระดับปริมาณน้ำฝนทั้งประเทศอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 4% โดยพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติประมาณ 23% และ 11% ตามลำดับ ขณะที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 8% และ 18% ตามลำดับ (กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ให้คำจำกัดความของปริมาณฝนในระดับปกติ หรือค่าเฉลี่ย ของฝนที่ตกในช่วงฤดูมรสุมที่ระดับ 96-104% ของค่าเฉลี่ยในรอบ 50 ปี ที่ 89 เซนติเมตรหรือประมาณ 35 นิ้ว) โดยก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) พยากรณ์ว่าฤดูมรสุมของปีนี้จะมีพายุฝนพัดเข้าชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศในช่วงตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งล่าช้ากว่าที่เคยคาดไว้ว่าจะเป็นวันที่ 6 มิถุนายน ซึ่งตามปกติแล้วลมมรสุมจะพัดเข้าทางตอนใต้ของประเทศที่แคว้น Kerala ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี และจะเริ่มล่าถอยไปที่แคว้น Rajasthan ทางตะวันตกของประเทศในช่วงเดือนกันยายน

ที่มา *Oryza.com*

## อิรัก

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า กระทรวงเกษตร (Iraq's Agriculture Ministry) คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2019 นี้ จะมีประมาณ 600,000 ตัน โดยคาดว่าผลผลิตที่จะได้ในปีนี้จะเพียงพอสำหรับความต้องการบริโภคในประเทศประมาณ 70% โดยในแต่ละปี อิรักมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 1 ล้านตัน สำหรับพื้นที่เพาะปลูกนั้นมีประมาณ 1 ล้านไร่ โดยในปี 2018 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้สั่งห้ามการเพาะปลูกข้าวเนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนน้ำ และเมื่อปี 2017 มีการเพาะปลูกข้าวประมาณ 156,250 ไร่เท่านั้น

ทางด้าน กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปี 2019/20 อิรักจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 450,000 ตัน หรือประมาณ 300,000 ตันข้าวสาร ขณะที่คาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.15 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงการค้า (Iraq's Trade Ministry) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ (international tender) ซึ่งเปิดรับข้อเสนอเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 นั้น ปรากฏว่าอิรักตกลงซื้อข้าวจำนวนรวม 120,000 ตัน ที่มีแหล่งที่มาจากประเทศในแถบอเมริกาใต้ ประกอบด้วย 1. ข้าวจากประเทศอูรุกวัยจำนวน 60,000 ตัน ราคาที่ 562 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) ที่เสนอโดยบริษัท Hanalico 2. ข้าวจากประเทศบราซิลจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 554.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) ที่เสนอโดยบริษัท Tiryaki 3. ข้าวจากประเทศปารากวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 546.15 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) ที่เสนอโดยบริษัท ADM

การประมูลในครั้งนี้ มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายและเสนอข้าวจากหลายประเทศ โดยมีการเสนอข้าวจากประเทศปากีสถานราคาต่ำสุดที่ 432 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน CIF (a cost, insurance and freight) จำนวน 30,000 ตัน ซึ่งเสนอโดยบริษัท Saif International ส่วนข้อเสนอจากบริษัทอื่น ๆ นั้น มีดังนี้ 1. บริษัท VA Trading เสนอข้าวจากประเทศอาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 541.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) และเสนอข้าวจากประเทศอาร์เจนติน่าหรืออูรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 551.45 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) 2. บริษัท ADM เสนอข้าวจากประเทศปารากวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 546.15 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) และเสนอข้าวจากประเทศสหรัฐฯจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 640.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) 3. บริษัท Olam International เสนอข้าวจากประเทศไทยจำนวน 40,000 ตัน ราคาที่ 471.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) และเสนอข้าวจากประเทศปากีสถานจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 457.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) 4. บริษัท Saif International เสนอข้าวจากประเทศปากีสถานจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 432 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) (ราคาต่ำที่สุด) และเสนอข้าวจากประเทศอูรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 572 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) 5. บริษัท Hanalico เสนอข้าวจากประเทศอูรุกวัยจำนวน 50,000 ตัน ราคาที่ 562 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) 6. บริษัท Tiryaki เสนอข้าวจากประเทศบราซิลจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 554.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) 7. บริษัท Amer Shan เสนอข้าวจากประเทศอินเดียจำนวน 40,000 ตัน ราคาที่ 555 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) เสนอข้าวจากประเทศอูรุกวัยหรืออาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตัน ราคา 620 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) และเสนอข้าวจากประเทศปารากวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 605 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) 8. บริษัท Glencore เสนอข้าวจากประเทศอาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 555 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) และเสนอข้าวจากประเทศบราซิลจำนวน 30,000 ตัน ราคาที่ 573 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) 9. บริษัท Hakan: เสนอข้าวจากประเทศไทยจำนวน 30,000-60,000 ตัน ราคาที่ 472.13 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) 10. บริษัท Canadian Agriculture เสนอข้าวจากประเทศอูรุกวัยจำนวน 90,000 ตัน ราคาที่ 588 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF) และเสนอข้าวจากประเทศปารากวัยจำนวน 90,000 ตัน ราคาที่ 554 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน (CIF)

การประมูลเพื่อซื้อข้าวจากประเทศใดก็ได้ (international tender) ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งกระทรวงการค้าเปิดประมูลซื้อข้าวอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ (international tender) โดยเปิดรับข้อเสนอเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 7 เมษายนนั้น ปรากฏว่ารัฐบาลอิรักตกลงซื้อข้าวจากบราซิลจำนวนรวม 60,000 ตัน (2 ล็อตๆละ 30,000 ตัน) ที่เสนอโดยบริษัท Tiryaki ที่ราคา 549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน CIF (cost, insurance and freight basis) ซึ่งการประมูลในครั้งนั้น มีผู้ยื่นเสนอราคาหลายราย โดยเป็นข้าวจากหลายๆประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้าวจากประเทศในแถบภูมิภาคอเมริกาใต้ ประกอบด้วย 1. บริษัท Olam International เสนอข้าวไทยจำนวน 40,000 ตัน ราคา 455.68 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน บริษัท VA Trading

เสนอข้าวไทยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 479.79 เหรียญสหรัฐต่อตัน 2.บริษัท ADM เสนอข้าวสหรัฐอเมริกาจำนวน 40,000 ตัน ราคา 585 เหรียญสหรัฐต่อตัน จำนวน 2 ล็อต 3.บริษัท Olam International เสนอข้าวบราซิลจำนวน 30,000 ตัน ราคา 549.87 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ราคา 509.67 เหรียญสหรัฐต่อตัน 4.บริษัท Saif International เสนอข้าวอาร์เจนตินาจำนวน 30,000 ตัน ราคา 579 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวปาร์กวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 570 เหรียญสหรัฐต่อตัน 5.บริษัท Hanalico เสนอข้าวอาร์เจนตินาจำนวน 30,000 ตัน ราคา 579.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวอูรุกวัยจำนวน 60,000 ตัน ราคา 590 เหรียญสหรัฐต่อตัน 6.บริษัท Tiryaki เสนอข้าวบราซิลจำนวน 30,000 ตัน ราคา 549 เหรียญสหรัฐต่อตัน 7.บริษัท Mazaya เสนอข้าวเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ราคา 464 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวไทยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 466 เหรียญสหรัฐต่อตัน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา รัฐบาลอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากสหรัฐฯ (U.S. white rice) จำนวน 60,000 ตัน จากบริษัท ADM และ Supreme Rice รายละเอียด 30,000 ตัน ในราคาประมาณ 629 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF จากการประมูลที่กำหนดจะซื้อเฉพาะข้าวจากสหรัฐฯ ตามข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ที่ทั้งสองประเทศทำไว้ก่อนหน้านี้ และก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 อิรักก็ได้ตกลงซื้อข้าวสหรัฐฯจำนวน 120,000 ตัน จากบริษัท ADM จำนวน 60,000 ตัน และ Supreme Rice จำนวน 30,000 ตัน ในราคาประมาณ 584 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF ด้วย

อนึ่ง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักข่าว Reuters รายงานว่าหน่วยงานธัญพืชของอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวนประมาณ 120,000 ตัน โดยใช้วิธีเจรจาซื้อตรงจากบริษัท Vinafood 1 ของเวียดนาม ทั้งนี้ อิรักไม่ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจากต่างประเทศเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว โดยหันมาใช้วิธีการเจรจาซื้อตรงแทน ซึ่งเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมาทางการอิรักได้เจรจาซื้อข้าวจากเวียดนามเป็นจำนวนมาก

ที่มา *Oryza.com*

### **สหภาพยุโรป**

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1-10 กันยายน 2562 มีการนำเข้าข้าว 25,206 ตัน ลดลงประมาณ 27.78% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,899 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 4,361 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 50.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,905 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 20,845 ตัน ลดลงประมาณ 34.85% เมื่อเทียบกับจำนวน 31,993 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 กันยายน 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 20,822 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 4,250 ตัน ฝรั่งเศส 4,247 ตัน เนเธอร์แลนด์ 1,354 ตัน สเปน 487 ตัน อิตาลี 1,745 ตัน โปรตุเกส 219 ตัน โปแลนด์ 3,627 ตัน เยอรมนี 1,031 ตัน เบลเยียม 5,512 ตัน สาธารณรัฐเชก 241 ตัน บัลแกเรีย 1,342 ตัน สวีเดน 639 ตัน เดนมาร์ก 87 ตัน ออสเตรีย 72 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2562 มีการส่งออก 4,475 ตัน ลดลง 14.99% เมื่อเทียบกับจำนวน 5,264 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 3,014 ตัน ลดลงประมาณ 24.59% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,996 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสาย

พันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 1,462 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,268 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 กันยายน 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 2,592 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 2,689 ตัน โปรตุเกส 1,016 ตัน สเปน 183 ตัน กรีซ 11 ตัน บัลแกเรีย 95 ตัน เนเธอร์แลนด์ 52 ตัน โปแลนด์ 80 ตัน โรมาเนีย 77 ตัน เป็นต้น

สำหรับการนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) มีการนำเข้าข้าว 1,374,996 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,306,056 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 193,857 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 36.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 142,452 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,181,139 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,163,603 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 258,597 ตัน ฝรั่งเศส 194,060 ตัน เนเธอร์แลนด์ 171,183 ตัน สเปน 125,536 ตัน อิตาลี 115,027 ตัน โปรตุเกส 98,937 ตัน โปแลนด์ 85,311 ตัน เยอรมนี 78,520 ตัน เบลเยียม 62,100 ตัน สาธารณรัฐเชค 39,223 ตัน บัลแกเรีย 35,525 ตัน สวีเดน 29,752 ตัน ลิทัวเนีย 15,589 ตัน ฮังการี 11,461 ตัน เดนมาร์ก 11,606 ตัน โรมาเนีย 9,085 ตัน กรีซ 7,359 ตัน ออสเตรีย 6,255 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 (ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 9 กันยายน 2562) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 194,575 ตัน เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 116,551 ตัน ลดลง 37.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 105,264 ตัน เพิ่มขึ้น 46.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 62,286 ตัน เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 43,036 ตัน ลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากกัมพูชาจำนวน 179,862 ตัน ลดลง 24.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 168,475 ตัน เพิ่มขึ้น 32.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 153,120 ตัน ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 109,677 ตัน เพิ่มขึ้น 83.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 89,066 ตัน ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 303,298 ตัน ลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 38,129 ตัน เพิ่มขึ้น 66.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 24,992 ตัน ลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 18,335 ตัน เพิ่มขึ้น 22.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 738.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 มีการส่งออก 233,633 ตัน ลดลง 20.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 293,719 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 196,832 ตัน ลดลงประมาณ 23.64% เมื่อเทียบกับจำนวน 257,782 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 36,800 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 35,937 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 ประเทศที่

ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 118,223 ตัน โปตุเกส 34,842 ตัน สเปน 32,511 ตัน กรีซ 24,225 ตัน บัลแกเรีย 8,470 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,827 ตัน โปแลนด์ 2,506 ตัน โรมาเนีย 1,434 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

## สหรัฐอเมริกา

นายซอนนี่ เพอร์คู รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เสนอว่า สหรัฐอาจขอสัมปทานเพื่อเข้าถึงตลาดข้าวของ ญี่ปุ่นให้ได้มากกว่าเดิมในระหว่างการเจรจาการค้าระหว่าง 2 ประเทศที่ดำเนินอยู่ โดยนายเพอร์คูกล่าวกับผู้สื่อข่าว โดยระบุว่า ข้าวเป็นประเด็นทางวัฒนธรรมในญี่ปุ่น และข้าวเป็นสินค้าที่สหรัฐยังไม่ประสบความสำเร็จในญี่ปุ่น ขณะที่สหรัฐกับญี่ปุ่นกำลังทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุข้อตกลงการค้าในเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม นายเพอร์คูกล่าวว่า ข้อตกลงส่วนใหญ่ทำให้สหรัฐกลับมาเท่าเทียมกับคู่แข่งได้ หลังจากที่เกษตรกรสหรัฐเคยเสียเปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากข้อตกลงการค้าที่ญี่ปุ่นทำไว้กับประเทศอื่นๆ รวมสมาชิก 11 ประเทศจากภาคพื้นแปซิฟิก

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ ประชุมกันนอกรอบการประชุมซัมมิต G7 เมื่อเดือนสิงหาคม โดยมีความเห็นตรงกันในเรื่องหลักการของข้อตกลง การค้าทวิภาคีและวางแผนที่จะจัดการเรื่องที่เหลือให้เรียบร้อยเพื่อลงนามในข้อตกลงในระหว่างการประชุมสมัชชา ใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN) ที่จะถึงในเดือนนี้

ทั้งนี้ แม้ปัจจุบันยังไม่มี การเปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลง แต่คาดกันว่าญี่ปุ่นจะปรับลดภาษีนำเข้า สินค้าเกษตรจากสหรัฐ เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู ข้าวสาลี และผลิตภัณฑ์นม ให้อยู่ในระดับเดียวกับในกรอบข้อตกลง การค้าเสรี TPP ในปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญของการเจรจาการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐก็คือ ญี่ปุ่นจะตั้ง โควตาการนำเข้าข้าวจากสหรัฐแบบไม่เก็บภาษีหรือไม่ โดยในข้อตกลง TPP เดิม นั้น ญี่ปุ่นตกลงที่จะเพิ่มโควตาการ นำเข้าต่อปีเป็น 70,000 ตันภายในระยะเวลา 13 ปี

โดยนายเพอร์คูคาดหวังและเชื่อว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนายกรัฐมนตรีอาเบะจะบรรลุ ข้อตกลงในการประชุม UN ที่จะถึงนี้ได้

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปีการตลาด 2562/63 (2019/20) (ปีปฏิทิน 2563) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 494.22 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.95% เมื่อเทียบกับจำนวน 498.62 ล้านตันข้าวสาร ของปีการตลาด 2561/62 (2018/19) (ปีปฏิทิน 2562) เนื่องจากคาดว่า ประเทศผู้ผลิตที่สำคัญทั้งจีนและอินเดียจะมีพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกลดลงจากปีก่อน โดยคาดว่าในปี 2562/63 (ปี 2563) ประเทศจีนจะมีผลผลิตลดลงเหลือ 146.00 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.68% เมื่อเทียบกับ จำนวน 148.49 ล้านตันข้าวสารในปี 2561/62 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 112.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 3.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 116.42 ล้านตันข้าวสารในปี 2561/62 (ปี 2562) ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตในปี 2562/63 (ปี 2563) จะลดลงด้วยนั้น เช่น สหรัฐฯ 5.95 ล้านตัน ลดลง 16.45.39% เมื่อเทียบกับ 7.12 ล้านตัน ใน ปีก่อนหน้า เนปาลคาดว่าจะผลผลิตจะลดลงเหลือ 3.53 ล้านตัน ลดลง 5.36% เมื่อเทียบกับ 3.73 ล้านตัน ในปีก่อน หน้า เป็นต้น

ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2562/63 (ปี 2563) นั้น เช่น อินโดนีเซีย 37.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.91% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บังคลาเทศ 35.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.86% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า



เวียดนาม 28.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.35% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เมียนมา 13.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.95% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ฟิลิปปินส์ 12.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.99% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ญี่ปุ่น 7.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.65% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปากีสถาน 7.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.35% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กัมพูชา 5.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.98% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ไนจีเรีย 4.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.34% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เกาหลีใต้ 3.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.31% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ประเทศไทยคาดว่าจะในปี 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) จะมีผลผลิต 20.50 ล้านตันข้าวสาร เพิ่ม ประมาณ 0.79% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.34 ล้านตันในปี 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562)

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปีการตลาด 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 493.25 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 489.40 ล้านตันข้าวสาร ของปีการตลาด 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562) เนื่องจากคาดว่าความต้องการบริโภคข้าวในหลายประเทศในแถบแอฟริกา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปีการตลาด 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) ประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 143 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 102 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 38.0 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.7 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.0 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 14.6 ล้านตันข้าวสาร เมียนมา 10.5 ล้านตันข้าวสาร และไทย 11.2 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น

ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2562/63 (ปี 2563) คาดว่าจะอยู่ที่ 172.73 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 171.8 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2561/62 (2562) เนื่องจากคาดว่าสต็อกข้าวของประเทศจีนจะยังคงมีปริมาณมากคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของสต็อกทั้งหมดของโลก แม้ว่ารัฐบาลจีนจะระบายข้าวเก่าจากสต็อกของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งออกต่างประเทศก็ตาม ขณะที่สต็อกของอินเดียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการปรับราคาซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (MSP) เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับประเทศฟิลิปปินส์ที่คาดว่าจะผลผลิตจะเพิ่มขึ้นทำให้สต็อกข้าวในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย โดยคาดว่าในปีการตลาด 2562/63 (ปี 2563) ประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 117.8 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 25.0 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 3.79 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.16 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 1.79 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 1.56 ล้านตัน และสหรัฐฯ 1.14 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2562/63 (ปี 2563) จะมีประมาณ 4.25 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 14.87% จากคาดการณ์ในปี 2561/62 (ปี 2562) ที่คาดว่าจะมีจำนวน 3.7 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากคาดว่าสต็อกข้าวของภาคเอกชนจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดส่งออก

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปีการตลาด 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) จะมีปริมาณ 46.24 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 0.55% เมื่อเทียบกับปีการตลาด 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562) ที่คาดว่าจะมีการค้าข้าวประมาณ 45.99 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากคาดว่าประเทศในแถบแอฟริกา และตะวันออกกลางจะมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศจีนคาดว่าจะส่งออกมากขึ้นโดยเฉพาะการส่งไปยังตลาดแอฟริกา ขณะที่เจ้าของตลาดเดิมทั้งอินเดีย และไทยก็ยังมีการส่งไปยังตลาดแอฟริกาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาวะการแข่งขันในตลาดที่เป็นไปอย่างรุนแรง โดยในส่วนของตลาดนำเข้านั้นคาดว่าในปี 2563 ประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 3.1 ล้านตัน ลดลง 4.62% เมื่อเทียบกับ 3.25 ล้านตัน ในปี 2562 ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 2.7 ล้านตัน ลดลงประมาณ 12.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.1 ล้านตัน ในปี 2562 ไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.76% เมื่อเทียบกับ 2.1 ล้านตันในปี 2562 ไ오วอร์โคสต์คาดว่าจะนำเข้า 1.6 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.85% เมื่อเทียบกับ 1.35 ล้านตัน

ในปี 2562 เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.33% เมื่อเทียบกับ 1.2 ล้านตันในปี 2562 อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.15 ล้านตัน ลดลง 4.17% เมื่อเทียบกับปี 2562 อิรักคาดว่าจะนำเข้า 1.15 ล้านตัน ลดลง 4.17% เมื่อเทียบกับ 1.2 ล้านตันในปี 2562 แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับ 1.0 ล้านตันในปี 2562 มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาดว่าจะนำเข้า 0.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.82% เมื่อเทียบกับ 0.85 ล้านตันในปี 2562 สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะนำเข้า 0.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.62% เมื่อเทียบกับ 0.93 ล้านตันในปี 2562 กินีคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.88% เมื่อเทียบกับปี 2562 บราซิลคาดว่าจะนำเข้า 0.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21.43% เมื่อเทียบกับปี 2562 กาน่าคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 เคนยาคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.67% เมื่อเทียบกับ 0.75 ล้านตัน ในปี 2562 เนปาลคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.67% เมื่อเทียบกับ 0.75 ล้านตัน ในปี 2562 เม็กซิโกคาดว่าจะนำเข้า 0.79 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.95% เมื่อเทียบกับ 0.77 ล้านตัน ในปี 2562 เบนินคาดว่าจะนำเข้า 0.73 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.57% เมื่อเทียบกับ 0.7 ล้านตัน ในปี 2562 แคมeroonคาดว่าจะนำเข้า 0.73 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.57% เมื่อเทียบกับ 0.7 ล้านตัน ในปี 2562 โมซัมบิกคาดว่าจะนำเข้า 0.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับ 0.68 ล้านตัน ในปี 2562 แองโกลาคาดว่าจะนำเข้า 0.54 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.86% เมื่อเทียบกับ 0.53 ล้านตัน ในปี 2562 เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2563 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 9.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.45% เมื่อเทียบกับ 8.7 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2562 (ปรับลดลงจากก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 9.0 ล้านตัน) ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2563 จะส่งออกได้ 11.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.72% เมื่อเทียบกับ 11.6 ล้านตัน ในปี 2562 (ปรับลดลงจากก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 11.8 ล้านตัน) ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.0 ล้านตัน ลดลง 2.44% เมื่อเทียบกับปี 2562 จีนคาดว่าจะส่งออกได้ถึง 3.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.09% จากปี 2562 ที่คาดว่าจะส่งออก 3.3 ล้านตัน (ปรับขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 3 ล้านตัน) สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.10 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.33% จากปี 2562 เมียนมาคาดว่าจะส่งออก 2.6 ล้านตัน ลดลง 7.14% เมื่อเทียบกับปี 2562 กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.33% เมื่อเทียบกับปี 2562 อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.8 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 บราซิลคาดว่าจะส่งออกได้ 0.65 ล้านตัน ลดลง 18.75% เมื่อเทียบกับปี 2562 ปารากวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.6 ล้านตัน ลดลง 7.69% เมื่อเทียบกับปี 2562 กายอานาคาดว่าจะส่งออกได้ 0.51 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปี 2562 และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.3 ล้านตัน ลดลง 11.76% เมื่อเทียบกับปี 2562 เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA Grains: World Markets and Trade Report, September 2019)

## **บราซิล**

สถาบันข้าวแห่ง Rio Grande do Sul (the Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม 2019) บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 890,253 ตัน ลดลงประมาณ 19% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.093 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังประเทศเวเนซุเอล่าจำนวน 191,186 ตัน ประเทศเซเนกัลจำนวน 149,771 ตัน ประเทศเปรูจำนวน 98,091 ตัน ประเทศเซียร์ราลีโอนจำนวน 81,112 ตัน ประเทศแกมเบียจำนวน 95,203 ตัน ประเทศคิวบาจำนวน 42,206 ตัน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวน 24,450 ตัน ประเทศเบลเยียมจำนวน 18,288 ตัน ประเทศอิรักจำนวน 45,446 ตัน ประเทศสวีเดนแลนด์จำนวน

30,150 ตัน ประเทศคอซตาริกาจำนวน 15,254 ตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 13,301 ตัน ประเทศแองโกล่าจำนวน 10,682 ตัน ประเทศซาอุดีอาระเบียจำนวน 10,255 ตันและประเทศอื่นอีกประมาณ 64,858 ตัน

ในเดือนสิงหาคม 2019 บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 107,459 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3% เมื่อเทียบกับ 104,203 ตัน ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เมื่อเทียบกับ 96,499 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในปี 2018 บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 108% เมื่อเทียบกับจำนวน 870,268 ตัน ในปี 2017 โดยประเทศ Venezuela เป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ ซึ่งนำเข้าไปประมาณ 620,567 ตัน ตามด้วยประเทศ Senegal จำนวน 218,564 ตัน ประเทศ Peru จำนวน 121,205 ตัน, ประเทศ Gambia จำนวน 128,734 ตัน, ประเทศ Nicaragua จำนวน 114,394 ตัน, ประเทศ Sierra Leone จำนวน 112,344 ตัน, ประเทศ Cuba จำนวน 86,766 ตัน, ประเทศ Costa Rica จำนวน 64,940 ตัน ประเทศ Switzerland จำนวน 61,161 ตัน, ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 61,940 ตัน, ประเทศ Bolivia จำนวน 21,870 ตัน, ประเทศแอฟริกาใต้จำนวน 11,081 ตัน, และประเทศอื่นอีกประมาณ 186,350 ตัน เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2017 บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 870,268 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 935,085 ตัน ในปี 2016

การนำเข้าข้าวในช่วง 8 เดือนแรกของปี มีจำนวน 683,747 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 542,733 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าจากประเทศ ปารากวัยจำนวน 474,466 ตัน ประเทศ อาร์เจนติน่า จำนวน 112,971 ตัน ประเทศอุรุกวัยจำนวน 86,079 ตัน ประเทศอิตาลีจำนวน 4,530 ตัน ประเทศชูนานาเมจำนวน 3,530 ตัน ประเทศชิลีจำนวน 995 ตัน ประเทศไทย 351 ตัน ประเทศเวียดนาม 387 ตัน และประเทศอื่น ๆ อีกประมาณ 443 ตัน เป็นต้น โดยในเดือนสิงหาคม 2562 บราซิลนำเข้าข้าว 108,975 ตัน ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 116,002 ตัน ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับ 103,710 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในปี 2018 บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 842,888 ตัน โดยนำเข้าจากประเทศ Paraguay จำนวน 598,799 ตัน Argentina จำนวน 122,188 ตัน ประเทศ Uruguay จำนวน 107,581 ตัน ประเทศ Italy จำนวน 6,967 ตัน ประเทศ Suriname จำนวน 3,750 ตัน ประเทศ Guyana จำนวน 1,585 ตัน ประเทศ Vietnam จำนวน 444 ตัน และประเทศอื่น ๆ อีกประมาณ 1,574 ตัน เป็นต้น

หน่วยงาน Conab (Brazil's national grains agency) รายงานผลการประมาณการณ์อุปสงค์และอุปทานข้าวในปีการผลิต 2018/19 ประจำเดือนกันยายน โดยคาดว่า ในปี 2018/19 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.449 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นจากประมาณการณ์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา) ลดลงประมาณ 13.38% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.064 ล้านตัน ในปี 2017/18 โดยคาดว่าจะมีการบริโภคประมาณ 10.8 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ลดลง 3.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 11.239 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2017/18 ขณะที่สต็อกข้าว (ข้าวเปลือก) สิ้นปีคาดว่าจะมีประมาณ 0.421 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ลดลงประมาณ 37.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.6718 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2017/18 โดยคาดว่าจะมีการนำเข้าประมาณ 1.1 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) เพิ่มขึ้น 30.18% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.845 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2017/18 ขณะที่การส่งออกข้าวคาดว่าจะมีประมาณ 1 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ลดลง 41.52% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.71 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ในปี 2017/18

ที่มา *Oryza.com*